



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. “ธรรมนัส” “เปิด “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร”...	banmuang.co.th
2. "ธรรมนัส" เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือแทรกแซงราคาในประเทศให้สูงขึ้น!	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
3. จีเอ็มช.เกษตรฯเปิดนำเข้าโค-กระบือ	มติชน
4. 'ชัยนาท'โปรเจกต์ ธนาคารน้ำใต้ดิน ปองท่อม-สุไหง	มติชน
5. 2กระทรวงจับมือแก้ฝุ่นพิษ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
6. คมราคา "น้ำตาลขม" ชาวไร่อ้อยเดือด รัฐบาลถอยหลังลงคลอง เสี่ยงถูกฟ้อง...	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
7. คอลัมน์: อีโคฟ็อกัส: ย้อนปมอ้อยน้ำตาลระอุ ชาวไร่ท้วงอุตุฯ-พาณิชย์เร่งหา...	ไทยโพสต์
8. หัวข้อข่าว: EXIM BANK ยกระดับเอสเอ็มอีไทย	ไทยโพสต์
9. ส.อ.ท.หวังบ'67ล่าช้ากระทบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ	แนวหน้า
10. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: 'ข้าวเบายอดม่วงตรัง'สินค้าGI	แนวหน้า
11. เปิดตัว โครงการ 'Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชดีหมอกควัน'	แนวหน้า

การเมือง

“ธรรมเนียม “เปิด “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริแม่โจ้



“ธรรมเนียม “เปิด “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปันโมเดลต้นแบบ อ.แม่แตง สู่มืองหลวงถั่วเหลืองของไทย พร้อมมอบโล่รางวัล ‘นักปลูกถั่วเหลืองมือทอง’ ประจำปี 2566 เป็นครั้งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายและพบปะเกษตรกร พร้อมลงแปลงสาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจถึงศักยภาพของถั่วเหลืองไทยและต่อยอดร่วมกันต่อไป

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” พร้อมมอบโล่รางวัลนักปลูกถั่วเหลืองมือทอง ให้แก่เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตสูง ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการออกบูธนิทรรศการ การเสวนา และการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมมอบปัจจัยการผลิต โดยนำร่องพื้นที่อำเภอแม่แตง เป็นโมเดลต้นแบบ ยกกระดับพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองไทย ผลักดันสู่ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาล อีกทั้งยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “โมเดลเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง” โดย รศ.ดร.อุทัย ศันโธ นักวิชาการอิสระและเกษตรกรที่ได้รับรางวัลนักปั้นถั่วเหลืองมือทองด้วย

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่าการปลูกข้าวเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นใช้สกัดน้ำมัน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตอาหารสัตว์ จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งข้าวเหลืองเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการเกษตรไม่มาก หรือนอกเขตชลประทาน ที่สำคัญข้าวเหลืองยังช่วยบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน ลดการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชฤดูถัดไป แต่ปัจจุบันประเทศไทยกลับสามารถผลิตข้าวเหลืองได้เพียง 2 - 3 หมื่นตันต่อปี และยังได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทั้งที่มีความต้องการใช้ข้าวเหลืองมากถึง 3.2 ล้านตันต่อปี จึงทำให้ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 99% กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากข้าวเหลืองไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำมันข้าวเหลืองและรำข้าว รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลือง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่มาส่งเสริมผลผลิตข้าวเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จนสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มเป็น 300 - 400 กิโลกรัม/ไร่ เป็นผลสำเร็จ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่รางวัลนักปลูกข้าวเหลืองมือทอง ประจำปี 2566 ให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวเหลืองเป็นปีแรก โดยมีเกษตรกรที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 นายสุทิน แสงมณี เกษตรกรจากหมู่บ้านสันป่าตอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 492 กก./ไร่ อันดับ 2 นายเจน เตรีน จากหมู่บ้านสันป่าตอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 487 กก./ไร่ อันดับ 3 นายสงัด เตรีน จากหมู่บ้านสันป่าตอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 464 กก./ไร่ และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายบุญทา ณี จากหมู่บ้านหนองบัวหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 449 กก./ไร่ และ นายสมบูรณ์ สุริยา จากหมู่บ้านสันป่าตอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 429 กก./ไร่

"ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลืองมือทอง ตลอดจนขอชื่นชมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลืองในพื้นที่อำเภอแม่แตง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกๆ ท่าน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนั้น ในพื้นที่อำเภอแม่แตง เราจะมีทั้งเกษตรกรต้นแบบและพื้นที่โมเดลในการผลิตข้าวเหลืองที่มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ที่สูง เชื่อว่างานในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกษตรกรสนใจและหันมาปลูกข้าวเหลืองเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตที่สูง เกษตรกรมีรายได้ดี มีความกินดีอยู่ดี และประเทศไทยสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวเหลืองได้ และนับจากวันนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะเปรียบเสมือนเมืองหลวงข้าวเหลืองของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายที่ผมจะผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ด้วยการสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อไป" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกับทางสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากข้าวเหลืองไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำมันข้าวเหลืองและรำข้าว ดำเนินการโครงการนำร่องโมเดลเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าวเหลืองเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเน้นส่งเสริมข้าวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ โดยผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอแมริม และอำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

“ธรรมนัส” เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือ แทรกแซงราคาในประเทศให้สูงขึ้น!

ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระงืด่วนให้กับชาวนาเกลือ ซึ่งมีกปัญหา ราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตเกลือทะเลออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค. ของทุกปี โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันหามาตรการแทรกแซงราคาเกลือทะเล เพื่อให้กลไกราคาปรับตัวสูงขึ้น ให้ราคาที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต รวมถึงพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมเกษตรกรให้มีอยู่ดี สามารถผลิตเกลือแล้วเก็บไว้ได้ เพื่อรอราคาหรือการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ

“สาเหตุที่ทำให้ราคาเกลือทะเลในประเทศตกต่ำ นอกจากปริมาณการผลิต ความต้องการของตลาดแล้ว ยังรวมถึงปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเกลือส่วนใหญ่ที่เกษตรกรผลิตได้ ในช่วงราคาลดต่ำที่สุดเคยลงไปถึง 600 บาท/ตัน ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังต้องประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตที่สูง ในขณะที่รูปแบบการผลิตเกลือทะเลซึ่งเป็นการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะการรับจ้างเรือและหาบเกลือ ปัจจุบันค่าแรงงานสูงและหายากส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงเป็นต้นทุนหลักด้วย”.

จีรมช.เกษตรฯเปิดนำเข้าโค-กระบือ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเทอดศักดิ์ ชินสรนันท์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตาก พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อประชุมมอบนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการนำเข้าโค-กระบือ กลุ่มเกษตรกรโคขุน กลุ่มอึดฟางและอาหารสัตว์ ขอเข้าพบนายไชยา เพื่อให้พิจารณาเปิดนำเข้าโค-กระบือตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เนื่องจากกรมปศุสัตว์สั่งปิดมานานกว่า 8 เดือน ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่คนนำเข้าโค คนเลี้ยง รถบรรทุกคนขายอาหารวัว จึงขอให้นายไชยาเปิดนำเข้าโค-กระบือตามปกติ เพราะโค-กระบือ

ที่เข้ามาส่วนใหญ่ส่งไปขายต่างประเทศ โดยใช้ในประเทศไทยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการค้าโคในประเทศ

“ที่แม่สอดต้องการทำให้แม่สอดเป็นแหล่งกักกันโค ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อนำสินค้าส่งออกต่างประเทศมีคุณภาพ และจะทำให้จีดีพีดีขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้ทุกฝ่าย การขอให้เปิดนำเข้าโคเข้ามานั้นต้องสร้างความมั่นใจก่อนไทยต้องมีตลาดวัวจากแม่สอดที่ปลอดโรค ปลอดภัยและส่งไปต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น ส่วนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจะต้องให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงโคทั้งสองฝ่ายคุยกัน เพราะมีทั้งฝ่ายที่ต้องการให้มีการนำเข้ากับฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการนำเข้า” นายไชยา กล่าว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16673

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 72.57

Ad Value: 112,483.50

PRValue (x3): 337,450.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ชัยนาท' โปรเจกต์ ธนาคารน้ำใต้ดิน ป้องท่อม-สุแล้ง



หนึ่งใน Pain Point ประเทศไทยช่วงฤดูมรสุมผสมพายุเข้า ฝนตกหนักน้ำหลาก แต่ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอ แม้พยายามแสวงหา “แก้มลิง” ไม่วายเกิดภาวะน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พื้นที่การเกษตรเรียกสวนไร่นาเสียหาย

ช่วงฤดูแล้ง ความที่ขาดแหล่งน้ำเก็บกักก็แห้งแล้งจนสุดประมาณ เป็นภาวะไม่ท่วมก็แล้งสลับกันไป มูลค่าเศรษฐกิจเสียหายมหาศาล

ยิ่งประเทศไทยกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญ ประเมินว่าจะเริ่มมาเยือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะนาน 3 ปี มีพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ 16.51 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 9.17 ล้านไร่ ในเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 7.34 ล้านไร่

เพื่อแก้ปัญหา Pain Point อย่างยั่งยืนรัฐบาลริเริ่มโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นเครื่องมือกักเก็บน้ำ ตอบโจทย์ทั้งภาวะน้ำท่วม-น้ำแล้ง

ธนาคารน้ำใต้ดินแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาด

‘ชัยนาท’ โปรเจกต์ ธนาคารน้ำใต้ดิน ป้องกันท่อม-สุแล้ง



และความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพและชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ แล้วดำเนินการจัดทำภายในบ่อตามรูปแบบที่กำหนด เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่ได้จัดทำขึ้นมา

2.ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด เป็นการเปิดผิวดินเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำในระดับผิวดินได้เลย โดยจะมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ ส่วนขนาดเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการ โดยการเจาะพื้นบ่อเป็นหลุม 3 หลุมให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้ให้น้ำไหลลงชั้นหินอุ้มน้ำได้ดี ซึ่งน้ำที่นำมาเก็บนั้นมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น น้ำฝนหรือน้ำจากการจัดทําธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ซึ่งเมื่อน้ำถูกเติมลงชั้นใต้ดินอุ้มน้ำปริมาณ

มากพอ น้ำจะเอ่อล้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกษตรกรสามารถสูบน้ำจากบ่อนี้มาใช้ได้ทันที วิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องขุดเจาะหาแหล่งน้ำ หรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำไกลๆ เป็นการประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

ประโยชน์ของการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีมากมาย อาทิ 1) แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2) แก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง 3) ช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินน้ำบาดาล 4) ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน ทำให้ต้นไม้และพืชเขียวทั้งปี 5) ลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน 6) ลดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนขวางทางน้ำ การกัดเซาะถนนของน้ำ หรือน้ำป่าไหลหลาก 7) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันไฟป่า 8) ช่วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน 9) แก้ไขปัญหาน้ำเค็ม

โดยการส่งน้ำจากผิวดินลงไปก่อดทับน้ำเค็มที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าไม่ให้ขึ้นมาปนเปื้อนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 10) กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำโครงการเร่งด่วนใช้ จ.ชัยนาทเป็นพื้นที่นำร่องธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัด

ในการนี้ นายอนุชาคนพื้นที่เพ็ชชญาตแม่จางโครงการนำร่องให้ข้อมูลว่า ในการประชุม ครม.ได้หารือเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินยังมีความเห็นแตกต่าง ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นายภา เศรษฐาจึงเห็นว่าไม่ควรมาถกเถียงกัน ให้ทำโครงการนำร่องแล้วมาประเมิน หากมีผลดีจะได้ขยายผลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งทำโครงการแต่ละจุดก็ใช้ทุนไม่สูง ระดับหมื่นบาทเท่านั้น

การดำเนินการจะใช้ จ.ชัยนาท ทำธนาคารน้ำใต้ดินครอบคลุมทั้งจังหวัด ที่ผ่านมามีจ.ชัยนาท และใกล้เคียงก็เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว โดยในพื้นที่ชัยนาทมีจำนวน 834 แห่ง แบ่งเป็น 1.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี จำนวน 25 แห่ง 2.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จำนวน 809 แห่ง และมีแผนการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปี 2567 อีกจำนวน 56 แห่ง

นอกจากนี้จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ

ธนาคารน้ำใต้ดิน (วอร์รูม) เพื่อให้เป็นที่ดำเนินงานประสานงาน สรุปผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใต้ดินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “ไม่ท่วมไม่แล้ง” ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลแท้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

อนุชาซึ่งท้ายด้วยความเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงพร้อมให้การสนับสนุนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สนองนโยบายของนายภา เศรษฐา ที่มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และให้มีการกักเก็บน้ำให้มากที่สุด โดยได้ผลักดันให้ จ.ชัยนาท เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

2กระทรวงจับมือแก้ฝุ่นพิษ

วันที่ 2 พ.ย. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เพื่อร่วมมือและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นในภาคเกษตรจะมีส่วนสำคัญ การหารือร่วมกันกำหนดเป้าหมายหลักแบบมุ่งเป้า ได้แก่ 10 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรที่ไฟไหม้ซ้ำซาก จะลดป่าเผาไหม้และพื้นที่เกษตรเผาไหม้ลงร้อยละ 50 ของพื้นที่

รัฐบาลกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร จัดทำข้อมูลเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ กำหนดเงื่อนไขการเผา และประกาศให้รับรู้ ใช้ระบบ BumCheck ประมวลผล พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปลอดการเผา โดยเฉพาะพื้นที่ไร่ย่อยและพื้นที่นาข้าว

พล.ต.อ.พัชรวาท เข้าใจเกษตรกร หากจำเป็นต้องเผาให้ขออนุญาตฝ่ายปกครอง หรือ อปท.ก่อน และการอนุญาตเผาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการประมวลผลผ่านระบบ BumCheck จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ระดับอำเภอ) เฝ้าระวัง พร้อมนำระบบการรับรองผลผลิตทางเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM2s Free) มาใช้เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชและการเปลี่ยนพืชที่มีการเผาให้ปลอดการเผา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูง อ้อย ข้าว กำหนดเงื่อนไขเรื่องการห้ามเผากับมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ

คุมราคา “น้ำตาลขม” ชาวไร่ร้อยเดือด รัฐบาลถอยหลังลงคลอง เสี่ยงถูกฟ้องผิดกฎ WTO



ตกอยู่ในวังวนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ไม่เพียงนโยบาย เรื่องแจกดีเซลหาลือลือหวั่นที่ถอยไม่ได้ไปไม่เป็น จู่ๆ ก็มีระเบิดลูกใหม่จากการขึ้นราคาน้ำตาลตามราคาตลาดโลกเข้ามาซ้ำ จนรัฐบาลเพื่อไทยต้องดึงน้ำตาลกลับมาเป็นสินค้าควบคุมราคา กลายเป็นเปิดศึกกับชาวไร่ร้อย มีหน้าซ้ำอาจลามไกลไปถึงเรื่องที่ บรรษัทฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO อีกต่างหาก

ต้องไม่ลืมว่าอ้อยและน้ำตาลเป็นสินค้าการเมือง ทียบจับเมื่อไหร่เป็นเรื่องขึ้นมาเมื่อนั้น เพราะฝั่งผู้ผลิตทั้งชาวไร่ร้อยและโรงงานน้ำตาล กับฝั่งผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น จะออกช่วยหรือออกขวา จะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ เสี่ยงไม่พ้น

คราวนี้ก็เช่นกัน พอน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ชาวไร่ร้อยก็ควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ จึงเป็นที่มาของการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิตปี 2566/2567 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงนามโดยนายฤทธิ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) และรักษาการแทนเลขาธิการ กอน.

ประกาศดังกล่าว ได้กำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ จากเดิมน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 19 บาท เป็นราคา กก.ละ 23 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิม กก.ละ 20 เป็น กก.ละ 24 บาท ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว เพิ่มจากกิโลกรัมละ 23 บาท เป็น 28 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากกิโลกรัมละ 24 บาท เป็น 29 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566

ตามใหม่ไลน์ หลังออกประกาศข้างต้น ทาง สอน.จะประกาศราคาน้ำตาลหน้าโรงงานตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงเพื่อนำมาคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2566/67 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ประโยชน์ตกกับชาวไร่ร้อยในการได้รับราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นจากปริมาณน้ำตาลทรายจำหน่ายในประเทศที่จะมาคำนวณราคาขึ้นต้น 25 ล้านกระสอบ โดยการปรับราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม จะจัดสรรประโยชน์โดยแบ่ง 2 บาทต่อกิโลกรัม เข้าอุตสาหกรรมอ้อยแบ่งให้ชาวไร่และโรงงาน และอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม จะนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อสนับสนุนชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5

ทว่า หันที่ที่ สอน. ออกประกาศ ก็เป็นเรื่องขึ้นมาทันควัน เนื่องจกน้ำตาลเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ขนมหวาน ฯลฯ หาก

รัฐบาลเพื่อไทยปล่อยให้น้ำตาลขึ้นราคาแบบพุ่งพรวดจากเดิม 4-5 บาทต่อกิโลกรัม มีหวั่นจะเหนียมติดลบหนักขึ้นไปอีกจากที่ยังไม่มีผลงานอะไรซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยเป็นปลื้มได้ลึกอย่าง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการด่วน โดยเรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา และหลังประชุม กกร.มีมติกำหนดให้สินค้าน้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน และทุกภาคส่วนที่ใช้สินค้าตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ทั้งสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนมหวานที่อาจจะมีการปรับขึ้นราคา

เมื่อ กกร. ด้งน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแล 2 มาตรการ คือ มาตรการแรก กำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานที่ กก.ละ 19 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 20 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และควบคุมราคาจำหน่ายปลีก กก.ละ 24 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 25 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เท่ากับว่าน้ำตาลทรายจะยังคงจำหน่ายในราคาเดิม ส่วนในพื้นที่ห่างไกลจะกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่งต่อไป

มาตรการที่สอง ควบคุมการส่งออกตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก.ขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น มีเลขาธิการ สอน. เป็นประธาน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองประธาน ตัวแทนจาก สอน.เป็นเลขานุการ และตัวแทนกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะทำให้หน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำกับดูแลต่อไป เพื่อให้สินค้าตาลทรายมีเพียงพอใช้ในประเทศ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออกน้ำตาลทรายของไทย

"การนำน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ ปัจจุบันมีความยากลำบากอยู่แล้ว และยังกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องเข้ามากำกับดูแล โดยราคาให้ยึดที่ กกร.ประกาศ ส่วนที่ สอน.ประกาศก็ไม่มีผล..." นายภูมิธรรมกล่าว และยืนยันว่าชาวไร้อ้อยจะไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นผู้เข้าไปดูแลรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่

ในวันถัดมา **นายเศรษฐา วิวิธิน** นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มน้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตามมติ กกร. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน และทุกภาคส่วนที่ใช้สินค้าตาลทรายเป็นวัตถุดิบ

ทั้งนี้ สัดส่วนการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศ **นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา** รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสมคามการค้ำอาหารอนาคตไทย และนายกิตติศักดิ์สมภคผลผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่า ความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 57.7% ที่เหลืออีก 42.3% เป็นความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเครื่องดื่ม มีสัดส่วน 41.5% อาหาร 28.1% ผลิตภัณฑ์นมและอื่นๆ 11.6%

การดึงน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมราคาอีกครั้ง ทางด้าน **น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 10 สังกัดพรรคภูมิใจไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จะหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มชาวไร้อ้อย และเห็นใจชาวไร้อ้อยที่ต้องเผชิญ

กับต้นทุนสูงชัน การที่กระทรวงพาณิชย์ ดึงน้ำตาลทรายกลับไปเป็นสินค้าควบคุม ไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลราคาสินค้าให้กับประชาชน

อ่านความระหว่างบรรทัดได้ว่า งานนี้ พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำรัฐบาล หักพรรครวมไทยสร้างชาติ อย่างมีพิกัดต้องสงสัย หลังสิ้นแล้วซึ่งบารมี "ลุงตุ" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต นายกรัฐมนตรี ที่พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในสมัยเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด และเวลานี้ "ลุงตุ" ลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้ว

ชาวไร้อ้อยเดือด มาตรการปิดโรงงานกตัญญู

อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐบาลจะรับปากว่าจะดูแลเกษตรกรชาวไร้อ้อยเต็มที่ แต่สหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย หาได้เชื่อถือในคำสัญญาของรัฐบาล พร้อมเตรียมการเคลื่อนไหวกดดัน

นายณารัตน์ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย เผยว่า ชาวไร้อ้อยกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอเข้าพบนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ดึงเอาน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมถือเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ทั้งที่น้ำตาลทรายมีการลอยตัวราคาและเป็นระบบเสรีไปแล้ว โดยชาวไร้อ้อยเตรียมมาตรการตอบโต้ด้วยการปิดหน้าโรงงานน้ำตาล เพื่อห้ามขนย้ายน้ำตาลในส่วนของชาวไร้อ้อยสัดส่วน 70% ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ให้ออกจำหน่าย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน และสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ระบุว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับอาชีพเกษตรกรพี่น้องประชาชนร่วม 2,000,000 คน ขณะที่ต้นทุนชาวไร้อ้อยช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากจากปุ๋ยที่แพงขึ้นสามเท่าตัว ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก น้ำมันก็อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และยังเผชิญกับภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยที่เคยมี 120 ล้านตันถูกการผลิตปี 2566/67 ที่จะเปิดหีบปลายปีนี้อาจได้ไม่ถึง 75 ล้านตัน ชาวไร้อ้อยต้องเป็นหนี้เป็นสินธนาคารเพื่อการเกษตรฯ มากมาย ขณะที่นายทุนโรงงานเครื่องดื่มน้ำตาล โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ใช้น้ำตาลถูกมาตลอดและได้กำไรไปมหาศาลรายเป็นมหาเศรษฐี ส่วนชาวไร้อ้อยแต่ยากจนลง

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาน้ำตาลทรายลดลงแต่เครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบไม่เคยลดราคาลงให้กับประชาชนเลย และสิ่งสำคัญที่สุด คือ เราเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาล ประชาชนคนไทยเราบริโภคน้ำตาลถูกที่สุดแล้ว ไม่มีประชาชนประเทศไหนบริโภคน้ำตาลทรายได้ถูกสุดเท่าคนไทย และในชีวิตประชาชนกับบริโภคน้ำตาลโดยตรงเดือนละไม่ถึง 1 กิโลกรัม ดังนั้นประชาชนจะไม่เดือดร้อนจากการปรับขึ้นราคาครั้งนี้

สำหรับการปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานเพื่อใช้คำนวณราคาอ้อยฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องชาวไร้อ้อยและกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งความเป็นจริงทุกวันนี้ราคาน้ำตาลในตลาดได้มีการจำหน่ายกันในราคาประมาณ 26 บาทต่อ กก.แล้ว แต่ผลประโยชน์ทั้งหมดชาวไร้อ้อยและกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นกันเลย ประโยชน์จากเงินที่เพิ่มขึ้นไป

ตกอยู่กับกลุ่มผู้ค้าน้ำตาลทั้งหมด

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จึงได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อสอดคล้องกับต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มีการประกาศรับราคาน้ำตาลทรายที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นไปตามข้อเท็จจริงของราคาที่มีการขายกันในตลาด เพื่อให้พี่น้องชาวไร่อ้อยและกองทุนอ้อยฯ ได้รับเงินส่วนแบ่งจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลที่มีการขายกันอยู่ทุกวันนี้ พวกเราชาวไร่อ้อยจึงขอให้พี่น้องประชาชนและส่วนราชการเข้าใจถึงความเดือดร้อน การเลียบปรียบของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ด้วย

แต่คำร้องขอให้เข้าใจชาวไร่อ้อยตามที่ระบุในแถลงการณ์ไม่เป็นผล เพราะ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ให้คุมาราชา น้ำตาลทรายตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"... นี่คือการทำร้ายชาวไร่อ้อยแม้ว่ารัฐจะระบุว่าจะมีมาตรการมาดูแลก็ตามแต่มาตรการเหล่านี้ก็เป็นการดูแลชั่วคราวต้องออกมาเรียกร้องทุกปีหรือไม่" นายนาธิป กล่าว

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายมนตรี เลาสักดีประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ออกมาแถลงว่า หากไม่ปรับราคาน้ำตาลทรายในประเทศขึ้น ขณะประเทศเพื่อนบ้านมีราคาสูงกว่าจะส่งผลให้มีน้ำตาลทะลักออกสู่เพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายโดยกองทัพมดลักลอบขนส่งออกไป อนาคตน้ำตาลภายในประเทศจะขาดแคลน

ขณะเดียวกัน ชาวไร่อ้อย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการขึ้นเด็ดขาดด้วยกันปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศ พร้อมกันในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ไม่ยอมนำน้ำตาลในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในสัดส่วน 70% ออกจากโรงงาน เพราะหากจำหน่ายไปแล้วก็จะขาดทุน ส่วนน้ำตาลที่เหลืออีก 30% ที่เป็นโควตาของโรงงานก็จะปล่อยเป็นเรื่องโรงงาน มาตรการดังกล่าวของชาวไร่อ้อย ก็เพื่อให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบมาให้ชัดถึงแนวทางช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

ถอยหลังลงคลอง เสี่ยงถูกฟ้องร้องต่อ WTO

อีกประเด็นสำคัญที่ต้องไม่ลืมก็คือ ก่อนหน้านี้ บราซิลแจ้งข้อกล่าวหาไทยไปยังองค์การการค้าโลก หรือ WTO ว่า ไทยมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จนนำมาสู่การเจรจาและปรับโครงสร้างต่างๆ พร้อมกับการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในปี 2561

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ให้ความเห็นหลังที่ประชุม ครม. มีมติให้นำน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ถอยหลังเข้าคลอง เพราะนอกจากจะทำให้ชาวไร่อ้อยเสียประโยชน์ที่ควรได้แล้ว รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีมายกระดับราคาอ้อยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกติกา WTO ในขณะที่มีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนเพียงเล็กน้อย

นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ย้อนเรื่องบราซิลกล่าวหาว่าไทยอุดหนุนราคาน้ำตาลในประเทศ ทำให้ไทยสามารถไปตีมูลค่าส่งออกแจ้ง WTO ว่าจะฟ้องไทยที่ทำผิดกติกาการค้าของ WTO ทำให้เกิดการเจรจาและนำมาสู่ข้อตกลงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เช่น เลิกคุมาราชา น้ำตาล เลิกระบบโควตา และมีการแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายฯ ทำให้บราซิลชะลอหยุดฟ้องมา

เฝ้าดูเราก่อน แต่เรากำลังจะกลับไปอยู่จุดเดิม จากที่รัฐประกาศควบคุมราคาและจะนำเงินงบประมาณมาอุดหนุนช่วยชาวไร่ ซึ่งก็เสี่ยงจะผิดกติกา WTO อีก ถึงแม้ว่าจะอ้างเรื่องสิ่งแวดล้อม และถ้ารัฐบาลจะช่วยให้ชาวไร่ได้ราคาอ้อยในระดับเดียวกับที่จะได้จากการปรับราคาน้ำตาลทรายนั้น เงินช่วยเหลือก็จะต้องสูงกว่าที่จ่ายเป็นค่า



นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตัดอ้อยสด 120 บาทต่อตันในหลายปีที่ผ่านมา และมีความเสี่ยงที่จะเกิมนวงเงินอุดหนุนเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของ WTO ที่เราเคยใช้อ้างในอดีต

ดร.วิโรจน์ มองว่า แม้ว่ารัฐจะคุมราคาน้ำตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ที่หน้าโรงงานไว้เช่นเดิมที่ 19-20 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีกจริงก็ไม่ได้เท่าเดิมแล้ว และแม้ว่า กกร. จะกำหนดให้การส่งออกน้ำตาลทรายเกิน 1 ตัน ต้องรายงานเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งออกมากจนขาดแคลนก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดล่วงหน้าที่ยังยกขึ้นไปถึง 27 บาทต่อกิโลกรัม ก็ทำให้ราคาขายหน้าโรงงานและราคาปลีกที่ถึงมือผู้บริโภค (ยกเว้นน้ำตาลถุง 1 กิโลกรัม ในโมเดิร์นเทรด) ได้ปรับขึ้นไปแล้วตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ และการกลับไปควบคุมราคายังขัดกับนโยบายรัฐที่กำหนดมาซึ่งความหวานเป็นขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชน

จากรายงานผลการวิจัยโครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ลำดับความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ปีที่สอง โดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประกอบด้วย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง, ศ.ทักษ์ชัย ฤกษ์สุต และนายวุฒิพงษ์ ตันยสุทธิ์ เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 นำเสนอข้อกังวลต่อแผนนโยบายของไทยที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของบราซิลและข้อผูกพันกับ WTO โดยชี้ว่า ร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ... ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.อ้อยฯฉบับเดิม ปี 2527 ยังสะท้อนให้เห็นถึงการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐ ตามการตีความของ WTO มีการใช้มาตรการแทรกแซงราคาหรือให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทรายในรูปแบบต่างๆ

คณะผู้วิจัย ยังชี้ว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับแก้ไข ไม่ค่อยแตกต่างจากฉบับเดิม ซึ่งไม่ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในรายละเอียดเท่ากับ คำสั่ง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) หรือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และจากการวิเคราะห์ที่ร่าง พ.ร.บ.ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใช้ในปัจจุบันพบว่า ยังมีลักษณะเป็นกติกาสลับเปลี่ยนชื่อและรูปแบบมากกว่าการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอย่างเป็นระบบจริงๆ โดยประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับแก้ไขและมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้จะได้รับการยอมรับจากบราซิลจนนำไปสู่การถอนฟ้อง และเพียงพอที่จะทำให้ประเทศคู่แข่งอื่นไม่คิดจะฟ้องไทยหรือไม่

มองย้อนกลับไป อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา หลังจากบราซิลฟ้องอ้อยน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าสินค้าน้ำตาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก มีการอุดหนุนการส่งออก โดยมีการจ่าย

เงินเพิ่มให้กับชาวไร่ในบางปีผ่านกลไกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จึงปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 แทนโครงสร้างเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประเด็น เช่น การลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ เมื่อเดือนมกราคม 2561 จากเดิมที่น้ำตาลทรายกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมราคาของกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนั้น ยังมีกรยกเลิกโควตาจำหน่ายน้ำตาลในประเทศ จากอดีตที่มีการแบ่งน้ำตาลออกเป็น 3 ส่วน คือโควตา ก สำหรับบริโภคในประเทศ โควตา ข สำหรับจำหน่ายเพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณรายได้ที่จะนำมาแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน ในสัดส่วน 70:30 และ โควตา ค สำหรับให้โรงงานน้ำตาลขายทำราคาส่งออกเอง

ในปัจจุบันที่มีการยกเลิกโควตา ก ทำให้ไม่มีการกำหนดปริมาณน้ำตาลที่จำหน่ายในประเทศ โดยในปี 2558 กำหนดโควตา ก จำนวน 26 ล้านกระสอบ หรือ 2.6 ล้านตัน รวมทั้งในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) จะกำหนดปริมาณน้ำตาลที่แต่ละโรงงานต้องสำรองไว้ โดยในบัญชีผลิตน้ำตาลขึ้นต้นปีการผลิต 2565/66 ผลิตน้ำตาลได้รวม 119 ล้านกระสอบ หรือ 11.9 ล้านตัน ในจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำตาลสำรอง 2.03 ล้านกระสอบ หรือ 203,200 ตัน

ขณะเดียวกัน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เลิกบทบาทในการแทรกแซงราคาอ้อย โดยจะทำหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

ส่วนการกำหนดราคาน้ำตาลตามทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลก ที่ผ่านมาจะใช้น้ำตาลโควตา ข สำหรับจำหน่ายเพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณรายได้ที่จะนำมาแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้ราคาหน้าโรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง และราคาขายปลีกถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ ส่วนปัจจุบันจะใช้ราคาหน้าโรงงานในการคำนวณรายได้ที่จะเข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการปรับราคาหน้าโรงงานล่าสุดจะทำให้รายได้เข้าระบบแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพราะปรับขึ้นตามทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ 57 โรงงาน โดยมีผู้ผลิตกลุ่มใหญ่ที่มีโรงงานหลายแห่ง เช่น กลุ่มมิตรผล กลุ่มไทยรุ่งเรือง กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น

การดึงน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมอีกครั้งโดยอ้างทำเพื่อผู้บริโภคแทนการลอยตัวราคาที่ปรับเปลี่ยนมา 5 ปีแล้ว จึงเป็นการถอยหลังเข้าคลองที่จะนำมาซึ่งปัญหา ไม่เพียงตัดโอกาสล้มตาอ้าปากของชาวไร่อ้อย แต่ยังคงกลายเป็นคดีพิพาทในองค์การการค้าโลกอีกด้วย ■

ย้อนปมอ้อยน้ำตาลระอุ

ชาวไร่ทวงอุตฯ-พาณิชย์เร่งหาข้อสรุป



ในช่วงที่ผ่านมา ชาวไร่ร้อนแรงจนแทบจะทำให้ไร่อ้อย-น้ำตาล ลูกใหม่คงหนีไม่พ้นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ เพื่อใช้กำหนดเป็นตัวคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นในฤดูการผลิตปี 2566/2567 โดยเป็นการประกาศเพิ่มขึ้นอีก 4 บาท จากปัจจุบันที่ราคาน้ำตาลทรายขาว “หน้าโรงงาน” อยู่ที่ 19 บาท/กิโลกรัม (กก.) ให้กลายเป็น 23 บาท/กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 20 บาท/กก. เป็น 24 บาท/กก. โดยการประกาศขึ้นครั้งนี้ทาง **สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)** ได้ออกประกาศอย่างชัดเจน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2566

จากเหตุที่มีการประเมินกันว่าราคาน้ำตาลในประเทศนั้นถูกปล่อยให้ลอยตัวมาลึกลับมากแล้ว กลุ่มผู้ที่ได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับ

เรื่องนี้คือกลุ่มโรงงานน้ำตาล ส่วนชาวไร่อ้อยนั้นต้องคอยแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาขายน้ำตาลนั้นไม่เพิ่มตาม อีกส่วนหนึ่งก็กล่าวถึงการขึ้นราคาน้ำตาลทรายครั้งนี้ก็นำเงินครึ่งหนึ่งของ การขึ้นราคาก็คือ 2 บาทไปอุดหนุนชาวไร่อ้อย และไม่ให้เกิดเสียเปรียบจากการราคาขายจริงที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดได้ปรับเพิ่มไปแล้ว ส่วนอีก 2 บาทนั้น ตามที่ สอน.ได้แจ้งไว้ก็คือ จะนำเข้ามาเก็บไว้ยังกองทุนน้ำตาลทราย (กท.) เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมตัดอ้อยสดเพื่อลดการทิ้งขบประมาณจากรัฐที่ต้องใช้เงินเพิ่มค่าอ้อยต้นละ 120 บาท หรือคิดเป็นวงเงิน 7,000-8,000 ล้านบาทในระยะต่อไป

แน่นอนว่า การดำเนินงานดังกล่าวนี้มีหลายส่วนมองว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลนั้นเกิดความวุ่นวาย แม้ว่าเจตนาของ สอน.คือการแบ่งเบาภาระของชาวไร่อ้อยก็ตาม แต่อาจจะเป็นการผลักภาระไปที่ประชาชนผู้บริโภคน้ำตาล เนื่องจากการขึ้นราคาหน้าโรงงานนั้นเป็นหนึ่งในตัวบีบให้ราคาขายปลีกขยับตามไปด้วย รวมถึงอีกหนึ่งส่วนคือ อาจจะเป็นการผลักดันให้การเกิดการลักลอบนำน้ำตาลทรายที่จะต้องขายในประเทศไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาน้ำตาลสูงกว่าไทยอีกด้วย และจะสนับสนุนให้ปริมาณน้ำตาลทรายที่จะขายในประเทศนั้นเกิดการขาดแคลน จึงทำให้แผนงานครั้งนี้ถูกจับตามองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ



“ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศกำลังพิจารณา มาตรการที่จะออกมาเคลื่อนไหวใหญ่ กับแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ให้เกิดการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ทั้งที่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ราคาน้ำตาลไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกรณีที่ไทยถูกบราซิลฟ้องร้องว่ามีการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายในประเทศขัดกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) หากย้อนกลับมาดำเนินการเช่นเดิมจะอย่างไรกับ ปัญหาดังกล่าว”

โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการชุดนี้เป็นการเร่งด่วน และได้พิจารณากำหนดให้สินค้าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน และทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ทั้งสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ที่อาจจะมีการปรับขึ้นราคาหลังจากที่ สอนได้ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่

ทั้งนี้ หลังจากกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแล 2 มาตรการ คือ 1.กำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานที่ กก.ละ 19 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 20 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และควบคุมราคาจำหน่ายปลีก กก.ละ 24 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 25 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเท่ากับว่าน้ำตาลทรายจะยังคงจำหน่ายในราคาเดิม ไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะมีการกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่งต่อไป

2.ควบคุมการส่งออกตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก.ขึ้นไป โดยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น มีเลขานุการ สอนเป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นรองประธาน มีตัวแทนจาก สอนเป็นเลขานุการ และตัวแทนกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำกับดูแลต่อไป เพื่อให้น้ำตาลทรายมีเพียงพอใช้ในประเทศ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออกน้ำตาลทรายของไทย และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา

การนำน้ำตาลไปขึ้นบัญชีเป็นสินค้าควบคุมนั้นถือเป็นการเล่นไม่เชิงพอสมควร และเป็นการหักคำประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม... แต่ยังไม่ทันไรก็มีประกาศใหม่จาก สอน. โดย นายวิฑูรย์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิตปี 66/67 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีความสำคัญว่า เนื่องจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงานในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดให้จำหน่ายไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด คือ น้ำตาลทรายขาว กก.ละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 20 บาท ดังนั้นเพื่อให้การคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทน การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิตปี 66/67 เป็นไปตามราคาจำหน่ายที่โรงงานจำหน่ายได้จริง จึงประกาศราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ คือ น้ำตาลทรายขาว กก.ละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 20 บาท หรือก็คือกลับมาใช้ราคาหน้าโรงงานในอดีตราคาเดิม ซึ่งก็เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แต่ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดความ

สงสัยจากชาวไร่อ้อยที่กำลังจะได้เงินสนับสนุนจากการขึ้นราคาหน้าโรงงานน้ำตาลทราย และยังเป็นการใส่ไฟให้กับชาวไร่จนอาจจะลุกลามไปถึงการจัดตั้งม็อบเพื่อมาทวงถามความจริง...

โดย นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศกำลังพิจารณามาตรการที่จะออกมาเคลื่อนไหวใหญ่กับแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ทั้งที่ภายใต้กฎหมายปัจจุบันราคาน้ำตาลไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ไทยถูกบราซิลฟ้องร้องว่ามีการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายในประเทศขัดกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) หากย้อนกลับมาดำเนินการเช่นเดิมจะอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว

ด้าน นายมนตรี เลหาศักดิ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ได้กล่าวหลังจากมีการประชุม 4 องค์กรหลัก ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน, สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้สรุปกำหนดมาตรการขึ้นเด็ดขาดด้วยกัน ว่าคือการปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 5 พ.ย.66 เพื่อต้องการให้รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนเงิน 2 บาทให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ประการที่ 2 คือ เงินจำนวน 8,000 ล้านบาทที่จะช่วยเหลือการตัดอ้อยปี 2565/66 ตันละ 120 บาทที่ค้างจ่ายเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะทำเช่นไร ซึ่งการปิดโกดังในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการขึ้นเด็ดขาดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการช่วยเหลือจากรัฐบาล

ส่วนด้าน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกมากล่าวว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างมาก จึงสั่งการและกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

"กระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบการขึ้นทะเบียนน้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม 1 ปี ที่รัฐบาลเร่งควบคุมราคาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค โดยกระทรวงพร้อมยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูแลทุกข้อของพี่น้องชาวไร่อ้อย ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาล และรัฐบาลได้เน้นย้ำว่า พร้อมสนับสนุนเงินชดเชยให้กับเกษตรกร และระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก" นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

ขณะที่ นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับตัวแทนชาวไร่อ้อย ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลของชาวไร่ ซึ่งยืนยันว่า กกร.ได้ออกประกาศเป็นสินค้าควบคุมไปแล้ว ก็ต้องให้เป็นสินค้าควบคุมต่อไป แต่เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมนี้จึงได้ตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยมี นายบรรยง พงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเลขานุการ และมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และชาวไร้อ้อย 4 คน รวมเป็น
คณะทำงาน

“คณะทำงานชุดนี้จะ
หารือกันเพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมทั้ง
ระบบ และเกิดความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรม เมื่อได้ข้อ
สรุปอย่างไรแล้วก็ให้เสนอมา แม้
กระทั่งให้นำออกจากบัญชีสินค้า
ควบคุมก็พร้อมทำ แต่ต้องเป็น
ทางออกของทุกฝ่าย และคุยให้
ครบทุกฝ่าย มีระยะเวลาการ
ทำงานไม่เกิน 1 เดือน ถ้าได้ข้อ
สรุปเร็วกว่านี้ได้ยิ่งดี เพื่อให้ทัน
กับการเปิดหีบอ้อยในเร็วๆ นี้ โดย
จะประชุมนัดแรกวันที่ 6 พ.ย.นี้”
นายภูมิธรรม กล่าว.

EXIM BANK ยกกระดับเอสเอ็มอีไทย มุ่งสู่ตลาดโลกสีเขียวต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่โลกกำลัง

เผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน แก่นสำคัญของเป้าหมาย SDGs คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ที่มุ่งสู่บทบาท "Green Development Bank" โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 ควบคู่ไปกับการยกระดับประเทศไทยสู่ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

รวมถึงการพัฒนาคนตัวเล็กหรือ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และแข่งขันได้ในเวทีโลก EXIM BANK พร้อมใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสีเขียวที่เสริมสร้างการพัฒนาระบบนิเวศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ยกกระดับพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าและให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่ง **นายรักษ์ วรกิจโกศล** กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2537 EXIM BANK ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำผู้ประกอบการไทยไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศกว่า 400 โครงการ มีกำลังการผลิตกว่า 8,800 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 100 ล้านตัน โดยเป็นการสนับสนุนทางการเงินกว่า 68,600 ล้านบาท สร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 578,300

ล้านบาท

รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนธุรกิจไทย รวมทั้ง SME ให้ปรับตัวเป็นธุรกิจสีเขียว แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก ในปี 2567 EXIM BANK มีแผนเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ อีกหลายมิติ อาทิ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสำหรับดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี หรือ ESG, การระดมทุนเพื่อนำมาใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะ เช่น พาณิชยนาวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังสนับสนุนธุรกิจสีเขียวครอบคลุม Scope ที่ 1-2-3 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง-ทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน และทางอ้อมอื่นๆ จากการดำเนินงานขององค์กร) เพื่อบรรลุเป้าหมาย EXIM BANK จะเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียว (Green Portfolio) และที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก 37% ในปัจจุบันให้เป็น 50% ภายในปี 2571 เพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและธุรกิจไทยไปพร้อมกันบนพื้นฐานของความยั่งยืน

"EXIM BANK เร่งเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อให้ SME ไทยมีจุดยืนบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ รวมถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีองค์ความรู้และพื้นฐานอาชีพที่มั่นคงก่อนจะขยายไปสู่ตลาดโลก ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี” นายรักษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2566 นายรักษ์ กล่าวว่า ธนาคารมีสินเชื่อกคงค้าง 164,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,161 ล้านบาท หรือเติบโต 3.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ภายใต้บทบาทการเป็น Green Development Bank อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน โลจิสติกส์ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 มียอดคงค้างสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 60,298 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37% ของสินเชื่อกคงค้างทั้งหมด เพิ่มขึ้นถึง 37.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผู้ประกอบการ SMEs 14,122 ล้านบาท คิดเป็น 23.42%

**“EXIM BANK เร่งเติม
ความรู้ เติมโอกาส และเติม
เงินทุน เพื่อให้ SME ไทยมี
จุดยืนบนเวทีโลกได้อย่างภาค
ภูมิ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม ให้มีองค์ความ
รู้และพื้นฐานอาชีพที่มั่นคง
ก่อนจะขยายไปสู่ตลาดโลก
ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี”**

จากสินเชื่อของ EXIM BANK ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจสีเขียว โดยตั้งเป้าหมายจะขยายเป็น 50% ในอีก 5 ปีข้างหน้า สำหรับในปี 67 EXIM BANK มี





แผนที่จะนำหนี้เสียออกตัดขายจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ระดับหนี้เสียของธนาคารได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท หรือกว่า 4% ของสินเชื่อคงค้างกว่า 1.6 แสนล้านบาท เพื่อให้หนี้เสียลดลง ทำให้การบริหารงานของธนาคารคล่องตัวขึ้น ซึ่งตามแผนทุกๆ 2 ปีเมื่อมีหนี้เสียถึงระดับเกินกว่า 5,000 ล้านบาท ธนาคารจะนำหนี้เสียดังกล่าวขายออกไป เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารมีความคล่องตัว

“หนี้เสียส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยสินเชื่อไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะที่ปล่อยให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีถึง 50% ของสินเชื่อที่ปล่อยไม่สามารถปรับตัวได้เลย และยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแบบประมุขุมิ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา เนื่องจากกลไกต่างๆ ที่มีปัญหาทำให้เขาไม่สามารถไปต่อได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแล้วกว่า 200% เพื่อรองรับกรณีนี้

จะเกิดเหตุเป็นหนี้เสีย” นายรักษ์ กล่าว

นายรักษ์ กล่าวว่า ในปี 2567 ธนาคารมีแผนระดมเงินจากนักลงทุนผ่านการออกบอนด์สีฟ้า หรือ Blue Bond ซึ่งเป็นบอนด์สำหรับสิ่งแวดล้อมประมาณ 5,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังได้เสนอแผนการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

สำหรับทิศทางการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ธนาคารจะเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ดำเนินถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และที่มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์ของโลก โดยตั้งเป้าหมายการพอร์ตสินเชื่อธุรกิจสีเขียวให้ได้ 50% จากปัจจุบันอยู่ที่เกือบๆ 40% หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยกลยุทธ์หลักที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการคืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยในตลาด หรือ 6.75% จาก 9%

“EXIM BANK มุ่งมั่นสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา Prime Rate 6.75% ต่อปี จนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและภาคธุรกิจเร่งปรับตัวสู่ทิศทางโลกการค้ายุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน คาดว่าในปี 2567 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าปีนี้ กลไกสำคัญอย่างภาคส่งออกจะกลับมาฟื้นตัว เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากราคาสินค้าเกษตรส่งออกที่ปรับสูงขึ้น ปัญหา Supply Chain Disruption ที่คลี่คลาย สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารยังเป็นที่ต้องการอีกมาก” นายรักษ์ กล่าว

ส.อ.ท.ห่วงงบ'67ล่าช้า กระทบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวแล้ว จากการประเมินของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไตรมาสที่ 2/66 ที่ผ่านมา ขยายตัวเพียง 1.8% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสที่ 1/66 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ อาจทำให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่สามารถตอบโจทย์ในการลงทุนสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวได้

ทั้งนี้ จากการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 34 ในเดือนตุลาคม 2566 ภายใต้อำนาจ “เรื่องใดที่ภาคอุตสาหกรรมอยากเห็นในแผนการใช้งบประมาณปี 2567” พบว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. มีความกังวลต่อผลกระทบของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อ

การดำเนินงานไปดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลสำรวจยังพบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่คาดหวังให้รัฐบาลให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว อาทิ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบมุ่งเป้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งการลงทุนด้านการจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำแล้งและอุทกภัยในระยะยาว ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อถามถึงสิ่งที่ภาครัฐควรปรับการจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาว พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. แนะนำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการวางแผนงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน มีการพัฒนาและนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการติดตามวัดผลประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคู่กับการเปิดเผย

ข้อมูลให้มากขึ้น รวมถึงเร่งพัฒนาภาคการจับจ่ายรายได้ของภาครัฐ เช่น ปรับโครงสร้างภาษี, สร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเข้ามาในระบบภาษี (E-Tax Invoice, E-Withholding TAX) เป็นต้น

การสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) 243 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 ภาอุตสาหกรรมจังหวัด สรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 34 ดังนี้ 1. ภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ล่าช้าในเรื่องใด (Multiple choices) ส่วนใหญ่เห็นว่าความล่าช้าในการนำงบประมาณมาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจัดสรรงบประมาณไม่ได้ตอบโจทย์ในการลงทุนสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จะไปเร่งและกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมาส 3-4 และส่งผลให้เศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกหดตัว โครงการลงทุนใหม่ๆ ของภาครัฐ ต้องหยุดชะงักหรือชะลอออกไป

2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใช้จ่าย

ในเรื่องใด เพื่อให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (Multiple choices) ส่วนใหญ่มองว่าควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม แบบมุ่งเป้า ลงทุนด้านการจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำแล้งและอุทกภัยในระยะยาว ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้บริโภค พัฒนาระบบการศึกษา และบุคลากรรับรองความต้องการในอนาคต และยกระดับระบบสวัสดิการแรงงาน

3. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างไร (Multiple choices) ส่วนใหญ่เห็นว่าควรออกมาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ SME เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น 71.6% จัดตั้งกองทุนเพิ่มผลิตภาพการผลิตสำหรับ SME ในการใช้ระบบ Automation & Robotics และส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการซื้อสินค้าจาก SME ให้เพิ่มขึ้น

จาก 41% เป็น 50% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างฯ
ในแต่ละปี เพิ่มวงเงินการส่งเสริมให้ SME กำขาย
ระหว่างประเทศผ่านโครงการ SME Pro Active

4. ภาครัฐควรปรับการทำงานงบประมาณและ
การใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาวเรื่องใด (Multiple
choices) ส่วนใหญ่เห็นว่าควรบูรณาการวางแผน
งบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการติดตามวัดผล
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ และเปิดเผย
ข้อมูลให้มากขึ้น พัฒนากลไกการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครัฐ เช่น ปรับโครงสร้างภาษี, สร้างแรงจูงใจให้
ภาคธุรกิจเข้ามาในระบบภาษี เป็นต้น วางแผนในการ
ลดความเสี่ยงจากภาระผูกพันงบประมาณ และให้
Outsource งานให้ออกชนดำเนินการ

5. หน่วยงานใดควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว (Multiple choices)
ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม รองลงมา
คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



□ 'ข้าวเบายอดม่วงดั่ง'สินค้าGI

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง กรมจึงขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง GI เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งต้นกำเนิดให้กับสินค้าชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และชุมชนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ล่าสุดกรมฯประกาศขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงดั่ง” ซึ่งเป็น GI รายการที่ 3 ของจังหวัดดั่ง ต่อจากพริกไทยดั่ง หมูย่างเมืองดั่ง ที่ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/สตรี

วันที่: เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15527

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 91.90 Ad Value: 114,875

PRValue (x3): 344,625

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดตัว โครงการ 'Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชหมอกควัน'

เปิดตัว โครงการ 'Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชหมอกควัน'



จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และ บริษัท กรุงเทพโปรตีนสัตว์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี ภายใต้กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้จัดหัววัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัว โครงการ "Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชหมอกควัน" สนับสนุนคู่ค้าผู้รวบรวม และจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เครือข่ายของบีพีเค ในเขตภาคเหนือ ใช้ข้อมูลจากระบบตรวจสอบย้อนกลับและภาพถ่ายดาวเทียมติดตามการเผาแปลง และร่วมดูแลห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดการเผาต่อขั้ว ในงานเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจาก **นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร** ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี **ทศพล เพ็ญอุดม** รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และคู่ค้าพันธมิตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ให้ความสำคัญสูงสุดหมอกควันแลทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง ในการจัดการสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM2.5 และโครงการ "Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชหมอกควัน" เป็นความร่วมมือขององค์กรเอกชนที่นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจจุดความร้อน เข้ามาช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในภาคการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อจัดการปัญหาฝุ่นละอองในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายจัดการปัญหาฝุ่นควันในภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนของรัฐบาล และจังหวัดเชียงใหม่

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/สตรี

วันที่: เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15527

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 91.90 Ad Value: 114,875

PRValue (x3): 344,625

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดตัว โครงการ 'Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชดีหมอกควัน'



“ปัญหาฝุ่นละออง เป็นปัญหาในระดับชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมผนึกกำลังลงมือทำอย่างจริงจัง อย่างที่บีเคพีริเริ่มโครงการเพื่อลดการเผาในภาคการเกษตร เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ด้าน **ไพศาล เครือวงค์วานิช** ประธานคณะผู้บริหาร บีเคพี กล่าวว่า บีเคพีเป็นบริษัทแรกของไทยที่นำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี 2559 และเพื่อให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับของซีพีเป็นต้นแบบอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงพ่อค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรและแปลงข้าวโพดในห่วงโซ่อุปทานของซีพี โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกษตรกรรายใดมีการเผาแปลง ทางบริษัทและคู่ค้าพร้อมร่วมมือกันเข้าไปดูแล ให้ความรู้และคำแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือจัดการเผาต่อซึ่งและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมทดแทน” ไพศาล กล่าว

ภายในงาน บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และ GISTDA จัดอบรม

จุดความรู้จากดาวเทียม ช่วยลดปัญหาการเผาต่อซึ่ง

“บีเคพีจะขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2566 นี้ โดยบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจุดความร้อนในพื้นที่รับซื้อข้าวโพด เพื่อให้คู่ค้าเป็นเครือข่ายติดตามแปลงเพาะปลูกที่ยังมีการเผา หากพบว่ามีหมอก ถึงสถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน และแนวทางการปรับตัวขององค์กรธุรกิจและภาคประชาชน ตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับควบคู่กับระบบติดตามการเผาแปลง

โครงการ “Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธุ์มิตร พืชดีหมอกควัน” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเครือซีพีในสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อร่วมจัดการกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศ พร้อมกับการพัฒนาขีดความสามารถคู่ค้าพันธมิตรในกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อโลก และสนับสนุนเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมาย Net-Zero ในปี 2050